

มุมมองของดิฉันเกี่ยวกับ “JINZAI”

วันนี้ดิฉันจะเขียนเกี่ยวกับ “JINZAI” จากมุมมองของผู้บริหารค่ะ

ดิฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง คุณคิดอย่างไรกับประโยคนี้นี้บ้างคะ

เมื่อเข้าบริษัทใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานหรือสัมมนาบริษัทจะดูแลคุณอย่างดี แต่คุณกลับคิดว่าสิ่งที่บริษัททำมาทั้งหมดนั้นไม่สามารถเปลี่ยนตัวคุณได้หรอก

ขออธิบายรายละเอียดว่าคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและคนที่อยากพัฒนาเท่านั้นจึงจะยอมเปลี่ยนความคิดได้

ในสังคมยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ถูกตักเตือนหลายครั้งเกี่ยวกับการมาสายแต่ก็ยังมาสายเช่นเคย และยังมีคนบางส่วนที่คิดว่าถ้าไม่มีใครรู้ก็ทำอะไรก็ได้

ดิฉันเสียใจที่ต้องคิดว่าคนแบบนี้คือคนที่ใช้ไม่ได้ การใช้เวลาและใช้เงินกับคนประเภทนี้เป็นการสูญเปล่าที่สุด

เรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นค่ะ คนที่มีความรู้ มีความสามารถ และมีคุณค่าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “JINZAI”

คำว่า “JINZAI” ออกเสียงว่า JINZAI ซึ่งดิฉันคิดว่า “JINZAI” มีวิธีเขียนเป็นตัวอักษรได้ถึง 4 แบบ และมีความหมายแตกต่างกันมาก

ได้แก่ 1 人罪、2 人在、3 人材、4 人財

1 人罪 เขียนด้วยตัวอักษร “คน+ความผิดบาป” หมายถึงคนที่ชอบนินทาคนอื่นและมีความอิจฉาตลอดเวลา ทำงานเฉพาะเมื่อมีคนจับตามองอยู่เท่านั้น ถ้าไม่มีคนจับตามองก็ไม่ทำงาน

2 人在 เขียนด้วยตัวอักษร “คน+อยู่” หมายถึงคนที่อยู่ไปวันๆ มาทำงานแต่ก็ไม่ตั้งใจ คิดถึงแต่เวลาเลิกงาน นอกจากนี้เวลาทำงานก็คิดแต่เรื่องสนุก

3 人材 เขียนด้วยตัวอักษร “คน+วัตถุดิบ” ภาษาญี่ปุ่นคำว่า “JINZAI” เขียนอย่างนี้ ถ้าคบค้าสมาคมกับคนดีก็จะเป็นคนดี ถ้าอยู่กับคนไม่ดีก็จะเป็นคนไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ

4 ข้อสุดท้าย 人財 เขียนด้วยตัวอักษร “คน+ทรัพย์สิน” หมายถึงคนที่ทำงานได้ดี แม้จะอยู่ในสถานการณ์ไม่ดีก็สามารถทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาบริษัทได้

บริษัทจะเลือก 人財 (คน+ทรัพย์สิน) 、 และ 人材 (คน+วัตถุดิบ) เท่านั้น

ไม่เลือก 人罪 (คน+ความผิดบาป) 、 และ 人在 (คน+อยู่)

เรื่องดังกล่าวนี้ไม่ได้พูดถึงในแง่ของการบริหารบริษัทเท่านั้น ชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเลือกจะเป็นคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง จะสังเกตได้ว่าชีวิตของคุณจะต้องประสบกับความลำบาก

ถ้าเลือก 人財 (คน+ทรัพย์สิน) กับ 人材 (คน+วัตถุดิบ) ชีวิตของคุณจะมีความสุขและดีขึ้น

ขอย้ำอีกครั้งค่ะว่าคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นสิ่งที่ควรเปลี่ยนคือวิถีคิดและทัศนคติของตนเอง

ดิฉันจะดีใจมากถ้าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับทุกท่านค่ะ